

CẢI CÁCH MẠNH MỀ...

(Tiếp theo trang 1)

cùng kỳ năm 2016. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm an toàn giao thông tiếp tục đạt kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Phát biểu tại hội nghị, đa số các đại biểu dự họp nhất trí với dự thảo các báo cáo, đồng thời cam kết với Chính phủ sẽ hoàn thành các mục tiêu mà ngành, địa phương đã đề ra.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất cụ thể, xác đáng của các đại biểu nhằm bổ sung, hoàn thiện các báo cáo; đồng thời, Thủ tướng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt và đã phát huy hiệu quả bước đầu. Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tăng trưởng công nghiệp còn thấp so với cùng kỳ, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, còn nhiều vấn đề xã hội gây bức xúc như vệ sinh an toàn thực phẩm, bất cập trong khám chữa bệnh, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em... Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm

2017 đạt 6,7%, Thủ tướng yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương cần nâng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh các giải pháp cần tập trung thực hiện: khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, giải quyết nhanh mọi thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; lắng nghe và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh rơi vào tình trạng quan liêu, cửa quyền, hách dịch. Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung điều chỉnh chính sách tài chính, tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém; không đặt vấn đề tăng trưởng bằng mọi giá mà phải tăng trưởng có chất lượng. Huy động các nguồn vốn đầu tư trong nền kinh tế, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư

công, huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài; nghiên cứu, triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội do hội nhập mang lại. Tiếp tục quan tâm đến người dân và doanh nghiệp, nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, triển khai nhanh các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp và nhân dân vay vốn tín dụng ngân hàng phát triển sản xuất. Thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tập trung hoàn thiện các thể chế, giữ kỷ cương, kỷ luật của hệ thống hành chính,

tích cực chống tham nhũng, tiêu cực, bệnh phốt phượng, hình thức. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế nhất là đối với an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nợ công, giảm bội chi ngân sách..., tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; các bộ, ngành, địa phương thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp, đồng thời báo cáo những khó khăn để kịp thời xem xét, giải quyết từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng.



Giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ảnh: QUỐC CƯỜNG

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức, qua đó cơ bản giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành thẩm định, phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, tiếp tục triển khai đề án tiếp tục

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương cũng tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xây

dựng vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW ngày 12/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc nhân sự, nhất là về chính trị hiện nay để phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và công tác phát triển đảng, quy hoạch cán bộ... Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương

đề nghị các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương, đơn vị bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên cần thiết cũng như phối hợp, giúp Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì; ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng hướng dẫn của trung ương; hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, khối Đảng, MTTQ và các

đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kết hợp với đánh giá, tổng kết các nội dung về công tác cán bộ được nêu trong các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục phối hợp với ban tuyên giáo và các cơ quan báo chí tuyên truyền về giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải Búa liềm vàng.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Một ngày đấu tranh thành công 2 vụ ma túy

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy (từ ngày 1 - 30/6/2017), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 2 vụ/3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong ngày 29/6.

Hồi 12 giờ 30 phút ngày 29/6, tại thôn Bắc Cường, xã Thái Thượng (Thái Thụy), lực lượng đặc nhiệm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Lý và Công an huyện Thái Thụy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Đức Đại, sinh năm 1972, trú tại thôn Bích

Du, xã Thái Thượng (Thái Thụy) đang tàng trữ 1,919 gam heroin.

Tiếp đó, hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường (Tiền Hải), lực lượng đặc nhiệm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân và Công

an huyện Tiền Hải phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Minh Tân, sinh năm 1982, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh (Tiền Hải) đang bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ 0,0356 gam heroin.

Hiện nay BĐBP tỉnh đã hoàn tất hồ sơ vụ án, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Thái Thụy và Công an huyện Tiền Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

TẮT ĐẠT

HỒNG TIẾN

Chủ động phòng, chống lụt, bão

Để ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa, bão năm 2017, UBND xã Hồng Tiến (Kiến Xương) đã chủ động triển khai công tác phòng, chống lụt, bão với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, bão gây ra.

Hồng Tiến là xã duyên giang nằm trong cụm phòng, chống lụt, bão của huyện Kiến Xương. Với chiều dài 22km bờ biển và hệ thống kè, cống trải dài theo triền đê sông Hồng và sông Cốc Giang, hàng năm, UBND xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch, giao cho các thôn tu bổ đê điều, nâng cấp, hoàn thiện các đoạn đê xung yếu... Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên hiện nay một số đoạn đê trên địa bàn xã nền yếu, thấm lậu, cống bị hư hỏng chưa được tu bổ, sửa chữa, nếu gặp tổ hợp bão, lũ và triều cường sẽ gây nguy hiểm. Trước mùa mưa, bão năm 2017, xã đã hoàn tất việc kiểm tra, xử lý mạch sủi trên các tuyến đê do địa phương quản lý. Bên cạnh đó, các thôn cũng hoành triệt các phai, bị lấy nước không cần thiết.



Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên nhiều đoạn đê trên địa bàn xã Hồng Tiến đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang công trình bảo vệ cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh, UBND xã đã tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật

Đê điều, công trình thủy lợi, rà soát hiện trạng hệ thống đê, kè, cống và công trình thủy lợi để chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai sát với điều kiện thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, địa phương cũng huy động lực lượng giải tỏa dòng chảy, tháo dỡ các vật cản trên sông như đống đá, vỏ bèo, bèo bồng...

Ông Phạm Quang Hiệu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hồng Tiến có diện tích tự nhiên khoảng 818ha với 6.163 nhân khẩu, được chia thành 6 thôn, trong đó thôn Cao Bình người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Với đặc điểm tình hình đó, trước khi bão xuất hiện trên biển Đông,

UBND xã sẽ tuyên truyền để người dân nắm được, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh, trú an toàn. Khi bão đổ bộ vào đất liền, UBND xã xây dựng phương án để 64 tàu thuyền của ngư dân neo đậu, tránh trú tại sông Gốc đến cống Tân Lập; 19 tàu thuyền neo đậu tại xã Nam Hồng và Nam Thịnh

(Tiền Hải); 24 tàu thuyền neo đậu tại Hải Phòng. Đối với 54 hộ dân ở vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê ngăn mặn, 12 hộ dân được cấp đất làm nhà ngoài đê Hồng Hà và 101 hộ dân của thôn Cao Bình, UBND xã có kế hoạch cụ thể, đến từng gia đình vận động, ký cam kết để người dân chủ động chằng, chống nhà cửa, di chuyển tài sản vào phía trong đê khi xảy ra bão, lũ. Trong trường hợp các tuyến đê xảy ra sự cố, địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu hộ và bảo vệ đê theo phương châm "4 tại chỗ". Ngoài ra, UBND xã cũng đã chuẩn bị 12 thuyền và 5 xe ô tô để chở nhân dân sơ tán tại các xã Bình Định và Bình Thanh trong trường hợp đê bị vỡ, nước dâng cao. Công tác phòng, chống và tiêu ứng cứu được xã thực hiện nghiêm với phương châm "tháo cạn lòng sông, tưới nóng mặt ruộng". Trong thời gian tới, địa phương đề nghị các cấp, các ngành chức năng bố trí kinh phí để khắc phục kịp thời các sự cố tại điểm xung yếu. Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, bão để kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với tinh thần chủ động và sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống bất ngờ của thời tiết, tin tưởng rằng, cùng với các cấp, các ngành và các địa phương trong toàn tỉnh, Hồng Tiến sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa, bão năm 2017, góp phần ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. PHẠM HƯNG

1 tỷ USD đầu tư vào ngành điện mặt trời tại Việt Nam



(vtv.vn) 1 tỷ USD, tương đương hơn 22.000 tỷ đồng đang được Tập đoàn Thành Thành Công lên kế hoạch đầu tư vào 14 dự án điện mặt trời.

Các dự án sẽ được triển khai tại 5 địa phương, trong đó các dự án tại Bình Thuận, Ninh Thuận mang công suất lớn nhất, lên đến hơn 100 megawatt/dự án.

Tổng công suất các dự án đạt 1.000 megawatt đủ để cung cấp cho 1,8 triệu hộ dân, tương đương 1/12 hộ gia đình của cả nước. Các dự án đều được lên kế hoạch khởi công ngay trong quý IV/2017 và bắt đầu phát điện vào năm 2019.

Điện mặt trời tại Việt Nam đang được ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm do chi phí bán điện được Chính phủ quy định khá hấp dẫn trong khi chi phí pin mặt trời hiện giảm đến 30% so với năm 2016.

Nhà đầu tư lần đầu tiên có tài khoản quản lý tài sản trực tuyến



(vietnamplus.vn) Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities) đã chính thức cung cấp tài khoản quản lý tài sản trực tuyến iWealth Pro cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, iWealth Pro là tài khoản đầu tư và quản lý tài sản toàn diện lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Tài khoản được tích hợp nhiều công cụ tiện ích đặc biệt như TCWealth (Robo Advisor do đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp thực hiện), TCAntalysis (công thông tin phân tích toàn diện về thị trường chứng khoán) và tài khoản tiền đầu tư tại Techcombank.

Nhà đầu tư có thể quản lý một danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm 100+ cổ phiếu chọn lọc, các trái phiếu doanh nghiệp uy tín, quỹ đầu tư trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản. Như vậy, khách hàng có thể linh hoạt và chủ động tích lũy, đầu tư cũng như giao dịch trên cùng một nền tảng trực tuyến an toàn, hiệu quả và giảm thiểu mức chi phí.

Theo đó, chi phí giao dịch sẽ giảm tương ứng khoảng 50% mức thấp nhất trên thị trường, lãi suất cho vay kỳ quỹ là 9,9%/năm. Ngoài ra khi tham gia tài khoản đầu tư iWealth Pro, nhà đầu tư sẽ được tặng 0,5% giá trị giao dịch trái phiếu hoặc chứng chỉ quỹ.

Ứng dụng trò chơi rèn luyện trí não cải thiện bệnh mất trí nhớ



(vietnamplus.vn) Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về hệ thần kinh của Anh đã phát triển một ứng dụng trò chơi để thử nghiệm rèn luyện trí não, giúp cải thiện trí nhớ của bệnh nhân trong giai đoạn đầu mắc bệnh mất trí nhớ, đồng thời có thể giúp các bệnh nhân này tránh được một số triệu chứng về suy giảm nhận thức.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một "game show" như một số chương trình ứng dụng và đã kiểm tra những tác động đối với nhận thức và động lực từ một thử nghiệm đơn giản, qua đó cho thấy các bệnh nhân chơi trò chơi này trong vòng một tháng có thể cải thiện tới 40% chỉ số về trí nhớ.

Trưởng nhóm nghiên cứu George Savulich thuộc Đại học Cambridge nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng mở rộng các phát hiện trong những nghiên cứu tương lai về các căn bệnh già hóa và Alzheimer thế nhẹ".

Kết quả nghiên cứu của ông Savulich đã được công bố trên Tạp chí quốc tế về được lý thần kinh trị liệu, chỉ ra rằng cùng với việc cải thiện các chỉ số về trí nhớ, bệnh nhân khi tham gia ứng dụng trò chơi có thể lưu giữ được nhiều thông tin hình ảnh phức hợp hơn so với những người không tham gia.

Trong khi đó, chuyên gia Tara Spiers-Jones thuộc Đại học Edinburgh cho rằng những phát hiện của nghiên cứu này rất đáng khích lệ, song ứng dụng trò chơi không thể ngăn chặn hoàn toàn các bệnh về trí nhớ, như chứng mất trí nhớ, và cần được kiểm tra lại dưới nhiều thể loại trò chơi đối với nhiều người tham gia.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết năm 2015 thế giới có khoảng 47,5 triệu người mắc phải triệu chứng mất trí nhớ và số ca này sẽ tăng lên nhanh chóng khi tuổi thọ trung bình của con người tăng lên và xã hội ngày càng lão hóa. Điều này đã dẫn đến những gánh nặng chi phí cho việc điều trị khi chi phí tăng trong năm 2015, chi phí cho bệnh nhân mất trí nhớ tiêu tốn số tiền lên tới 818 tỷ USD.

Hiện nay, y học đã tìm ra một số loại thuốc có thể hạn chế các triệu chứng về suy giảm trí nhớ, suy nghĩ, thái độ và mất dần khả năng trong xử lý công việc.